

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชั้น ๒๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

พระชนมพรรษา ๘. รามคำแหง หัวหมาก

กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

☎: ๐๒๓๖๒๑๓๔ 📠: ๐๒๓๖๒๑๓๔

www.thailandbridgeleague.com



ที่ สบพ. ๑๒๘ /๒๕๖๕

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๕ (เลือกตั้งนายกสมาคมฯ)

เรียน ท่านสมาชิก/ภาคีสมาชิกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๕

๒.ข้อบังคับฉบับใหม่สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๕

๓.หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

ในการนี้ สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก/ตัวแทนภาคีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำหรับการแข่งขัน บริดจ์ รายการ President's Cup ในปีนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด ๑๙ และจะแจ้งให้สมาชิกทราบกำหนดในภายหลัง

อนึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ เป็นที่แล้วเสร็จและได้รับการรับรองจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร และได้ส่งข้อบังคับฉบับดังกล่าวแนบมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒.

หากสมาชิกหรือภาคีสมาชิกไม่สามารถมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ให้ท่านมอบอำนาจให้ตัวแทนของท่านมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๕ ข้อ ๓๗ ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญจะมอบอำนาจให้สมาชิกอื่นหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจจะรับมอบอำนาจได้ไม่เกิน ๑ คน หรือ ๑ ภาคีสมาชิกสามัญ และให้ผู้รับมอบอำนาจ นำเอกสารมอบอำนาจ และเอกสารประกอบมาแสดง ณ วันเวลาที่ดำเนินการข้างต้น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวและมีความประสงค์จะติดตามการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ท่านสามารถรับการถ่ายทอดสดได้ทาง เพจ Facebook สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่ระบุในเอกสารเชิญประชุม

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ท่านต้องดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ที่ทางสมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ กำหนดให้ต้องตรวจยืนยันตรงจุดตรวจคัดกรองของสมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ โดยทางสมาคมฯ จะจัดเตรียมชุดตรวจไว้ให้สำหรับท่านที่จะเข้าร่วมการประชุมด้านหน้าบริเวณจุดคัดกรอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

